

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2006

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
tại Hội nghị Vùng đồng bằng sông Hồng**

Ngày 03 và sáng 04 tháng 4 năm 2006, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị Vùng đồng bằng sông Hồng để thảo luận, góp ý kiến nội dung dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Thủy sản, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Bưu chính, Viễn thông, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, các Bộ Tư lệnh: Quân khu III, Quân khu Thủ đô và các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Sau khi nghe đồng chí Trương Tấn Sang giới thiệu và quán triệt Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9

năm 2005 của Bộ Chính trị, ý kiến của lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Hồng. Hội nghị đã quán triệt và nhất trí cao với nội dung Nghị quyết về đánh giá tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Vùng. Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị đã được nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa vào các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành quán triệt, thể hiện trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị trong giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, đồng thời nhấn mạnh:

- Vùng đồng bằng sông Hồng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, giao lưu quốc tế và khu vực. Là Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là về nguồn nhân lực, trình độ dân trí cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá hơn một số vùng khác.

- Tuy nhiên, thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Vùng trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vẫn còn một số tồn tại, yếu kém về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu, sản xuất hàng hóa còn kém phát triển.

- Nguyên nhân của yếu kém: một là, chiến lược, quy hoạch còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hai là, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng (chưa có đường cao tốc, sân bay năng lực còn kém, hệ thống cảng quy mô nhỏ); ba là, năng lực quản lý còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

II. Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị: cần tập trung vào những vấn đề nhằm phát huy được tiềm năng, lợi thế của Vùng, khắc phục yếu kém để phát triển. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương và các Bộ, ngành, hoàn chỉnh nội dung Chương trình hành động của Chính phủ; trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, có chính sách rõ ràng, minh bạch và đủ mạnh để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mặt khác, phải xác định được những dự án, chương trình then chốt; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, điều phối phát

triển, phải thể hiện tính gắn kết giữa các địa phương, phát huy được tiềm năng, thế mạnh để cùng phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

III. Về một số vấn đề cụ thể:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

a) Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội:

- Đối với quy hoạch Vùng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong Vùng căn cứ định hướng chiến lược cơ bản được thể hiện trong Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

- Đối với quy hoạch địa phương: căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, quy hoạch Vùng và các quy hoạch ngành, sản phẩm của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố làm căn cứ lập các quy hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch.

b) Về quy hoạch ngành:

- Đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, được coi là quy hoạch "cứng": các Bộ, ngành cần tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong Vùng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, quy hoạch hạ tầng kinh tế kỹ thuật như: giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy, cảng...), thủy lợi, điện, nước và các quy hoạch khác như hệ thống trường học, bệnh viện, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường... phù hợp với quy hoạch chung. Quy hoạch phải xác định rõ các chương trình, các dự án then chốt, cơ chế, chính sách, các giải pháp cụ thể, thứ tự ưu tiên, giao nhiệm vụ để các ngành chức năng, các địa phương tổ chức thực hiện theo lộ trình. Cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, nếu phát hiện có sai sót, hoặc những yếu tố không phù hợp với thực tiễn cần đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Đối với quy hoạch sản phẩm, được coi là quy hoạch "mềm": cần quy hoạch sản phẩm chủ yếu theo định hướng gắn với thị trường, có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư phát triển; riêng đối

với việc đầu tư các sản phẩm gắn liền với tiềm năng, nguyên liệu, địa lý, cảnh quan môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh... phải gắn với những điều kiện cụ thể.

2. Các Bộ, cơ quan và các địa phương trong Vùng hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2006; trong đó, một số quy hoạch cần hoàn thành sớm để các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố xây dựng các công trình, dự án trọng điểm tập trung đầu tư trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010).

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư: trong các quy hoạch cần phải chú ý làm rõ những cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ, mở rộng thị trường phát huy lợi thế thúc đẩy kinh tế của toàn Vùng và từng địa phương phát triển. Đồng thời, phải thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác xây dựng quy hoạch Vùng và quy hoạch địa phương và quy hoạch ngành trong Vùng.

4. Đối với quy hoạch Vùng Hà Nội: Chủ trương là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Hà Nội đến năm 2020. Việc xác định không gian kinh tế để thành phố Hà Nội phát triển, xác định mối liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác là cần thiết để phát huy lợi thế, giảm tải cho Thủ đô; đồng thời, tạo thuận lợi cho các địa phương trong Vùng cùng phát triển. Riêng về địa giới hành chính của Hà Nội, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất.

5. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Chính phủ phối hợp các quy hoạch, kế hoạch, đề xuất các cơ chế, chính sách các dự án lớn liên quan đến cả Vùng. Đây là mô hình đang trong quá trình triển khai làm và rút kinh nghiệm nhằm đạt hiệu quả thiết thực.

IV. Về một số kiến nghị của các địa phương: giao các Bộ, ngành xem xét và giải quyết cụ thể theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Nguyễn Quốc Huy